

Số: /STTTT-BCVT

Điện Biên, ngày tháng 11 năm 2020

V/v triển khai sử dụng dịch vụ định danh, xác thực điện tử (PostID) trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Bưu điện tỉnh.

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và nhiệm vụ do Văn phòng Chính phủ giao tại Công văn số 9928/VPCP-KSTT ngày 31/10/2019 về việc định dạng, xác thực trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng, tích hợp giải pháp định danh, xác thực điện tử (PostID) cho người dân trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. PostID là hệ thống định danh xác thực do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng và quản lý với mạng lưới phủ rộng đến tận thôn, xã, đây là quy trình xác minh các thông tin duy nhất đối với danh tính người dùng điện tử khi tham gia giao dịch trực tuyến, xác thực miễn phí cho người dân trên toàn quốc thông qua các điểm giao dịch.

Do đó, đề các cá nhân, tổ chức biết khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, của các cơ quan đơn vị, địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện các nội dung công việc sau:

### **1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố**

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ công chức, viên chức và người dân đăng ký, sử dụng dịch vụ định danh, xác thực điện tử (PostID) của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để thực hiện đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Để định danh xác thực, các cá nhân, tổ chức có thể đến trực tiếp các điểm giao dịch của bưu điện để đăng ký tài khoản hoặc tự thực hiện đăng ký trên hệ thống PostID tại địa chỉ <http://postid.vnpost.vn>. Theo đó, các tài khoản đã được định danh, xác thực sẽ dễ dàng đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và những Cổng dịch vụ công bộ, ngành, địa phương đã kết nối trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để giải quyết các thủ tục hành chính.

Việc đăng nhập sẽ chỉ cần một lần, thay vì phải tạo nhiều tài khoản trên mỗi cổng dịch vụ công của từng bộ, ngành, địa phương.

## **2. Bưu điện tỉnh**

Tổ chức đào tạo, hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc, các điểm cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh nắm rõ quy trình định danh xác thực điện tử Post ID, để hướng dẫn trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân đến đăng ký tại các điểm giao dịch của Bưu điện.

Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp đến cán bộ công chức, viên chức đăng ký tài khoản định danh, xác thực điện tử Post ID.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến và thực hiện các dịch vụ khác trên Cổng dịch vụ công quốc gia <https://dichvucong.gov.vn>, Cổng Dịch vụ công của tỉnh <https://dichvucong.dienbien.gov.vn/>; tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện tạo tài khoản Post ID cho cá nhân, tổ chức đến thực hiện giao dịch tại các điểm của bưu điện, đồng thời tuyên truyền việc nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Báo cáo kết quả, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông ngày 31/12 hàng năm và đột xuất (nếu có).

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, BCVT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phạm Thanh Nam**

